

Woo รองเท้าผ้าใบสุด Wow ฉีกกฎสเน็กเกอร์ คู่ แฟชั่นสายคิ้วท์



ทำไมรองเท้าผู้หญิงถึงจะต้องมีแต่สันสูง หรือคัทชู ใครกันออกกฎว่าอยากจะสวยหวานก็ต้องทนใส่รองเท้าสไตล์นั้น ทั้งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต่างรู้อยู่เต็มอกว่า รองเท้ารัดตึงสันสูงปรืดสร้างความเจ็บปวดเมื่อยล้าให้มากแค่ไหน พอจะเปลี่ยนแนวมาใส่รองเท้าผ้าใบหรือสเน็กเกอร์ ก็มีแต่แบบที่ไม่ค่อยจะเลดี ไม่มีลูกเล่น หรือเป็นแฟชั่นที่สาว ๆ จะหยิบมาใส่ได้ทุกวันเลยสักนิด

Pain point โดนๆ สะกดใจเดียวให้ อาภา อนันตประยูร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่วัย 29 ปี ที่เข้าใจผู้หญิงสุดๆ ตัดสินใจก่อตั้งแบรนด์ Woo (วู) ขึ้น เพื่อสละสภาพสเน็กเกอร์มาสู่รองเท้าแฟชั่นสายคิ้วท์ ที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องหลงรัก ตามความหมายของชื่อแบรนด์ Woo ที่แปลว่า การขอความรัก ซึ่งมาจากรากศัพท์คำว่า Woman กลุ่มลูกค้าหลักของพวกเขานั่นเอง

ความแจ่มว้าวของแฟชั่นสายหวาน ผสานรวมกับการสวมใส่สบายตามแบบสเน็กเกอร์ กลายเป็นเอกลักษณ์สุดเฉพาะของแบรนด์ Woo รองเท้าผ้าใบแฟชั่นที่มีความหลากหลายสไตล์เก๋ๆ พิถีพิถันกันตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุทำสเน็กเกอร์ ที่เป็นหนัง PU เกรด A อย่างดี บางแบบมีผ้าผสม ทั้งผ้าลูกไม้หรือผ้า Tweet ซึ่งกำลังเป็นนิยมในกลุ่มสาว ๆ ก็ใช้ผ้านำเข้าเกรด A สำหรับทำรองเท้าโดยเฉพาะ ด้านในบุด้วยฟองน้ำโดยรอบเพื่อให้เกิดการซับพอร์ตเท้าได้ดี ตอบคอนเซ็ปต์ Fashion come with comfortable หรือสเน็กเกอร์ที่ สวย แฟชั่น ทันสมัย และสวมใส่สบาย ซึ่งเป็นจุดยืนที่โดดเด่นและแตกต่างของชาว Woo ชนนานแท้

เปิดตัวคอลเลคชั่นแรก สนอง Need สาวๆ ด้วยความหวาน 3 แบบ 3 สไตล์ โดยแบบแรกเอาใจสาวหวานชอบงานดีเทล กับสเน็กเกอร์ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้น่ารักน่าชัง มีให้หลงรักกันถึง 2 สี คือ สีพิงค์แซลมอน และบลูสกาย เหมาะกับสาวหวานที่ชอบแต่งตัว สามารถสวมใส่ความหวานทั้งไปทำงานหรือท่องเที่ยวได้ โดยใช้วัสดุผ้าลูกไม้เกรด A ในการขึ้นรูปสเน็กเกอร์ ด้านในบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าอีกชั้น เพื่อให้สามารถรองรับกับรูปเท้าได้อย่างพอเหมาะพอดี ในส่วนของตัวดอกไม้ทำจากหนัง PU ประดับความหวานอยู่รอบรองเท้า

สาวคนไหนยังเทใจให้สเน็กเกอร์สีขาว-ดำ แต่ขอติไซไนต์โดนๆ ไม่ซ้ำใคร เตรียมใจละลายกับ Woo แบบที่ 2 สำหรับสาวเทมีสไตล์ โดยควงคู่โทนสีขาว-ดำ มาพร้อมกับดีไซน์สุดคูลด้วยเชือกกรองเท้าที่มีให้เลือกถึง 2 แบบ คือ แบบเชือกพีนๆ และริบบิ้นโบว์ชิคๆ สามารถเปลี่ยนเชือกตามสไตล์การแต่งตัวในแต่ละวันได้ ภายใต้ความหวานปนเทคือความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นหนัง PU เกรด A กับผ้า Tweet ที่ทำขึ้นพิเศษสำหรับผลิตรองเท้าโดยเฉพาะ ปิดท้ายกับความหวานสไตล์ Minimal กับรองเท้าสเน็กเกอร์ Woo โทนสีเรียบหวาน ที่เพิ่มลูกเล่นให้สนุกขึ้นด้วยการที่แต่ละแบบจะมีเชือกให้เลือกถึง 3 สไตล์ เรียกว่าชื่อคู่เดียว แต่เหมือนมีรองเท้าถึง 3 คู่ ไม่เบื่อกับแฟชั่นจำเจใน

แต่ละวัน ตัวสเน็กเกอร์ใช้วัสดุ PU เกรด A ในการขึ้นรูป ใช้หนังเกรดพรีเมียมที่ไม่กัด ไม่บีบเท้า จึงสวมใส่สบายได้ในทุกวัน

แบรนด์ Woo เปิดตัวขึ้นเพื่อสนองใจกลุ่มสาว ๆ ตั้งแต่วัยรุ่นวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน ตอบโจทย์ทั้งสาวหวานและสาวเท่ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง โดยราคาขายโดนใจที่ 990 ถึง 1,290 บาท เรียกว่าจะวัยไหนก็สามารถเข้าถึงได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 093- 2246651 และติดตามเรื่องราวความหวานชวนใจละลายของสเน็กเกอร์สุด Wow ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook แฟนเพจ Woo www.facebook.com/woo.official ได้เวลาเปลี่ยนตัวเองให้ Wow ไปกับสเน็กเกอร์แฟชั่นสุดคิ้วท์ที่หัวใจคุณเรียกร้อง